



แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  
อำเภอคอง จังหวัดนครราชสีมา

# คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๖ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงานตามระเบียบฯ ข้อที่ ๒๖ และข้อที่ ๒๗ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน บูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตาม ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดความร่วมมือ การสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาตำบลขามสมบูรณ์ ให้เจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป

(ลงชื่อ) องอาจ ขอสรีกลาง  
(นายองอาจ ขอสรีกลาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
-บทนำ	๑
-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๔
รายงานผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕ - ๒๗
ภาคผนวก	๒๘

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การ ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอขอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้อำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้นซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐาน แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีเนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณโดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

#### ๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการขายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

### ๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำวางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่๑,๒,๓,๔,.....) ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือส่วนที่ ๑ บทนำ ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

**๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ขามสมบูรณ์
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม  
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้อย่างถูกต้อง

## ส่วนที่

## ๒

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม

## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) แบบผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดจำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดและต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

**แผนดำเนินงาน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**





## (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ						
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง แลเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๕,๐๐๐	อบต. ขามสมบูรณ์	สำนักปลัด	←															ทุกเดือนที่มีวันสำคัญของชาติ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพเพื่อนพินิจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพเพื่อพินิจของอบต.ขามสมบูรณ์	พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเสริมสุขภาพเพื่อพินิจของอบต.ขามสมบูรณ์	๑๐,๐๐๐	อบต. ขามสมบูรณ์	สำนักปลัด	←															พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๕	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์	เพื่อเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์	เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์	๕๐,๐๐๐	อบต. ขามสมบูรณ์	สำนักปลัด	←															พฤศจิกายน ๒๕๖๖



ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๙	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมอัน เนื่องมาจากพระ ราชดำริสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี (อพสธ.)	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี (อพสธ.)	อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	๑๐,๐๐๐	อบต. ขาม สมบูรณ์	สำนักปลัด												มกราคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการอบต. สัญจร	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร. บ.และสามารถนำไปปฏิบัติ ได้ถูกต้อง โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ประชาชน	มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.และ สามารถนำไป ปฏิบัติได้ ถูกต้อง	๑๐,๐๐๐	อบต. ขาม สมบูรณ์	สำนัก ปลัด												พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๑๑	โครงการการ จัดทำแผนและ ประสานแผนแบบ บูรณาการสู่ แผนพัฒนา ท้องถิ่นของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลขาม สมบูรณ์	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การ จัดทำแผนและประสาน แผนแบบบูรณาการสู่ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบล ขามสมบูรณ์	มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผน และประสาน แผนแบบบูรณา การสู่ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	อบต. ขาม สมบูรณ์	สำนัก ปลัด												พฤศจิกายน ๒๕๖๖



## (๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอคง	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาใน การขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ ๑-๑๓ อบต.ขามสมบูรณ์ อำเภอคง	อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ขาม สมบูรณ์	กองช่าง													ทุกเดือน
๒	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณบ้าน พะงาดเหนือ พัฒนา ไปสาม แยกสวนน้ำ บ้าน พะงาดเหนือ พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนบ้าน พะงาดเหนือพัฒนา หมู่ ที่ ๑๒ มีไฟฟ้าใช้เพื่อ ความสว่างในหมู่บ้าน	ประชาชน บ้านพะงาด เหนือพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ มี ไฟฟ้าใช้เพื่อ ความสว่างใน หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	บ้านพะงาด เหนือ หมู่ที่ ๑๒														มีนาคม ๒๕๖๗

## ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

## ๒.๑ กลยุทธ์/ด้านบริหารงานทั่วไป

## (๑) แผนงานงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ ที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการฝึกซ้อมแผน ปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ให้กับอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร)	ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	๒๐,๐๐๐	อบต. ขามสมบูรณ์	สำนัก ปลัด												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	โครงการฝึกอบรม สมาชิก อปพร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ประจำปี พ.ศ. .๒๕๖๗	สมาชิก อปพร.มีความรู้ เพิ่มเติม	๑๐๐,๐๐๐	อบต. ขามสมบูรณ์	สำนัก ปลัด												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓	โครงการมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญห การลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อให้ประชาชนมี มาตรการป้องกันแก้ไข และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	ป้องกันแก้ไข และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาล	๑๕,๐๐๐	อบต. ขามสมบูรณ์	สำนัก ปลัด												ธันวาคม ๒๕๖๖











ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบทุนประกันสังคม	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๓	สำนักงานปลัด	←-----→												ทุกเดือน
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี	สมทบกองทุนเงินทดแทน	๖,๐๐๐	กองทุนเงินทดแทน	สำนักงานปลัด	←-----→												กุมภาพันธ์ ๒๖๓๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลขามสมบูรณ์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๐๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๓	สำนักงานปลัด	←-----→												ทุกเดือน
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขของผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลขามสมบูรณ์	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๔๐๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๓	สำนักงานปลัด	←-----→												ทุกเดือน
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ให้มีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขของผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลขามสมบูรณ์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๓	สำนักงานปลัด	←-----→												ทุกเดือน
๖	เงินสำรองจ่าย	เพื่อสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย	สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น	๒๐๖,๒๘๖	หมู่ที่ ๑ - ๑๓	สำนักงานปลัด	←-----→												ทุกเดือน







โครงการ	รายละเอียดโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกไป ประปา บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๓๖ ตร.ม.	ถนน คสล. สายแยกไป ประปา บ้าน สระหลวง หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	บริเวณสามแยก ไปประปาบ้าน สระหลวง หมู่ที่ ๓	กองช่าง													มกราคม ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจด หมู่ที่ ๔ บริเวณสายแปลงม่อน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๓๖ ตร.ม.	ถนน คสล. บ้านโจด หมู่ ที่ ๔ บริเวณ สายแปลง ม่อน	๒๐๐,๐๐๐	บริเวณสายแปลง เหมือน บ้านโจด หมู่ที่ ๔	กองช่าง													มกราคม ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสีพัน หมู่ที่ ๕ ซอยประชา อุทิศ ช่วงที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๓๔.๒๕ ตร.ม.	ถนน คสล. บ้านโนนสีพัน หมู่ที่ ๕ ซอย ประชาอุทิศ ช่วงที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	บริเวณซอย ประชาอุทิศ ช่วง ที่ ๓ บ้านโนนสี พัน หมู่ที่ ๕	กองช่าง													กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๗	โครงการวางระบบท่อ ประปาผิวดิน บ้านตะ หนอด หมู่ที่ ๖	วางระบบท่อประปาผิ วดิน แบบทอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบม.ตาม แบบอบต.ขามสมบูรณ์ กำหนด	วางระบบท่อ ประปาผิวดิน บ้านตะหน อด หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	วางระบบท่อ ประปาผิวดิน บ้านตะหนอด หมู่ที่ ๖	กองช่าง													มกราคม ๒๕๖๗





ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑๒	โครงการวางท่อระบบ ประปาผิวดินบ้าน หนองสะเดา หมู่ที่ ๑๑	วางระบบท่อประปาผิวดิน แบบหลอดสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. ตาม แบบ อบต.ขาม สมบูรณ์กำหนด	ระบบประปา ผิวดินบ้าน หนองสะเดา หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	วางท่อระบบ ประปาผิวดิน บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง													กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ช่วย วันบ้านหนองสะแก พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๔๘.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๖๙.๗๕ ตร.ม	ถนน คสล. ซอยบ้าน ผู้ช่วยวันบ้าน หนองสะแก พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๑๒๐,๐๐๐	บริเวณซอยบ้าน ผู้ช่วยวัน บ้าน หนองสะแก พัฒนา หมู่ที่ ๓	กองช่าง													มีนาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๒ สายดาบ พระขรรค์ชัย บ้าน หนองสะแกพัฒนา หมู่ ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๔.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๓๓.๕๐ ตร.ม	ถนน คสล. ช่วงที่ ๒ สาย ดาบพระ ขรรค์ชัย บ้าน หนอง สะแกพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๘๐,๐๐๐	ถนนคสล. ช่วงที่ ๒ สายดาบพระ ขรรค์ชัย บ้าน หนองสะแก พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง													มีนาคม ๒๕๖๗



ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชน ตำบลขาม สมบูรณ์	เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ไม่มั่วสุมกับ ยาเสพติด	ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด เยาวชน	๒๐,๐๐๐	อบต. ขามสมบูรณ์	สำนัก ปลัด													กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

## ๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

## ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมการเกษตร

## (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวทางพระราช ดำริ	เพื่อ ให้ ค น รู้ จั ก ประโยชน์ของป่าและมี ส่วนร่วมการอนุรักษ์ป่า ภาวะโลกร้อน	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ในพื้นที่ อบต. ขามสมบูรณ์	สำนัก งานปลัด													ธันวาคม ๒๕๖๖



	คว้ง																		
๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนเอกชน)	- เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อบต.ขามสมบูรณ์	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนเอกชน)	๒๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๑๓	กองสาธารณสุข													มกราคม ๒๕๖๗

# ภาคผนวก



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์**  
**เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ได้มีมติเห็นชอบ และได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าว ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒)

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนไปใช้ได้ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามแบบผด.๐๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔ ๗๕๖๕๔๙๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายองอาจ ขอศรีกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์